

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๐๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๘๐  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/ว๑๓๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

๒. แบบรายงานการใช้อัตรารว่าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงาน  
การศึกษาพิเศษ เพื่อนำไปจัดสรรให้สถานศึกษาล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราจาก  
ผลการเกษียณอายุราชการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ.  
ซึ่งอัตราดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่า ก.ค.ศ. มีมติจัดสรรคืน ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการ ดังนี้

๑. นำอัตราที่ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นอัตราเกษียณอายุราชการในเขตพื้นที่การศึกษา รongรับการบรรจุ  
นักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ และบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น โดยดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง และหรือ  
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
ให้สถานศึกษาที่ได้พิจารณาจัดสรรอัตราไว้ให้เป็นการล่วงหน้า พร้อมจัดส่งคำสั่งการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว  
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบด้วย

๒. เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำอัตราที่ได้รับ  
จัดสรรคืนไปใช้ในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ แล้ว ขอให้รายงานสำนักงบประมาณภายใน ๓๐ วัน  
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานการใช้อัตรารว่าง  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายใน ๔๕ วันนับจากได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรอัตราคืน ส่งทางไปรษณีย์ และอีเมล  
plankruks@hotmail.com

/๓. สำหรับ...

๓. สำหรับตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขออนุมัติยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราเกษียณให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน และตำแหน่งได้รับจัดสรรเกลี่ยอัตราจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น (กรณีตัดโอนตำแหน่งข้ามเขตพื้นที่การศึกษา) จะใช้ตำแหน่งได้เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พิณะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖